



หนังสือพิมพ์ข่าวอยุธยา
รางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณดีเด่น

ภาคใต้
ไฟกะล
อินทนิล
รายสัปดาห์
www.pattanifocus.com

ข่าว สารเชิงลึก และเวทีความคิด

นายกอสังหาฯสงขลาคนใหม่

หน้า 14

กลุ่มอิชูซุหาดใหญ่

เชิญสัมผัส...

อิชูซุดีแมคซ์

ซูเปอร์ แพลคทินิ่ง



สำนักงานใหญ่ โทร. 0-7442-2200-16

กลุ่มอิชูซุหาดใหญ่ 22 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้

Dir 11 (1) ฉบับที่ 630 (42) www.songkhlatoday.com

Dir 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 20 บาท

สำนักสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์ม.หาดใหญ่แจ้ง นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติฯ

นายชัชวรัตน์ จุลปาไล และนางสุจิตราภรณ์ จุลปาไล อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตของพื้นที่อำเภอท่าแพ และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปอแจสตูด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2553 เรื่องการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2553 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

นางสุจิตราภรณ์ กล่าวว่า งานวิจัยดังกล่าวเป็นการต่อยอดงานวิจัยของชุมชนที่ได้รับรางวัลงานวิจัยท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ ปี 2548 และปี 2550 ตามลำดับ ได้แก่งานวิจัยของชุมชนบ้านคลองลัดดี อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และงานวิจัยของชุมชนบ้านปอแจสตูด

อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยงานวิจัยเรื่องนี้มีแนวคิดเด่นเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล โดยกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอละงู จังหวัดสตูล นักพัฒนาการท่องเที่ยว หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อรับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยุคคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

นายชัชวรัตน์ กล่าวเสริมว่า ผลจากการวิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนคั่นคือ 1.ควรให้ความรู้เรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการท่องเที่ยวแก่ชุมชน 2.ควรมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 3.ควรพัฒนาบริการด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น แผนที่ ป้ายบอกทาง และป้ายสื่อความหมายต่างๆ 4.ควรมีการ

ศึกษาวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นอื่นๆ 5.ควรจัดฝึกอบรมเรื่องการสื่อความหมาย และมีคู่มือทักในท้องถิ่น 6.ควรศึกษาวิจัยด้านผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 7.ควรสร้างแกนนำชุมชน เพื่อจะได้เป็นหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป

งานวิจัยในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. โดยตั้งชื่อชมรมคนชุมชนบ้านคลองลัดดี อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ชุมชนบ้านปอแจสตูด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ดร.เจี๊ยบช่วย นางบรรณีย์ ศรีสวัสดิ์ และทีมงาน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นักวิจัยท้องถิ่น

ได้แก่ นายวิรัช ขาวทาบ นายพล ชะมิตพงศ์ นายทวีศักดิ์ หวังสนู นางบุรณา หลงสนัน นางจันทา มิ่งกระฐ นายทวีศักดิ์ อิมประสิทธิ์วงศ์ นายสมพงษ์ นทีเคราะห์ พิศนารถ นักพัฒนาการ นักวิชาการชุมชนจาก 5 จังหวัดในภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล และสงขลา และผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการจัดทำรายงานการวิจัยในครั้งนี้ นางสุจิตราภรณ์ กล่าว

สำหรับผู้สนใจงานวิจัยเรื่องดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่นายชัยวัฒน์ จุลปาไล และนางสุจิตราภรณ์ จุลปาไล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนเทพศิรินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร074 - 2000300 และอีเมล chaira@thm.ac.th